



ภาคธุรกิจไทย TBCSD กับพลังการขับเคลื่อนองค์กร สู่ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 : องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้จัดงาน TBCSD Climate Action “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)” # Season 2: กลุ่มธุรกิจการเงิน และ กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ขึ้น โดยเป็นการจัดงานผ่านระบบออนไลน์ Zoom และ ผ่านทาง Facebook Live เพจของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และ เพจขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง บทบาทขององค์กรภาคธุรกิจไทยในการร่วมแก้ไขปัญหาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม (Country Issue) และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ และการยกระดับมาตรฐานขององค์กรภาคธุรกิจไทยไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business) อันเป็นการยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตอบสนองนโยบายตามเป้าหมายของประเทศไทยและมุ่งสู่ความยั่งยืน

โดยงาน TBCSD Climate Action “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)” มีกำหนดจัดงานทั้งหมดจำนวน 5 ครั้ง ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2565 ตามประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมอันครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดงานในครั้งที่ 2 ประเภทกลุ่มธุรกิจการเงิน และ กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยได้มีการจัดงานครั้งที่ 1 ประเภทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้าง และ นิคมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

โดยงานในวันนี้มี **ดร.วิจารย์ สิมาฉายา** ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และ เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวว่า “ปัจจุบันองค์กรภาคธุรกิจได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของประเทศ ได้แก่ วาระแห่งชาติ BCG และการมุ่งไปสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero Emission หรือ Carbon Neutrality ในอนาคต นับได้ว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นเครือข่ายธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดเครือข่ายหนึ่งของประเทศได้มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมขับเคลื่อนแก้ไขประเด็น Climate Change อย่างเป็นทางการ โดยร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พร้อมทั้ง ได้ร่วมหารือกับกลุ่มองค์กรสมาชิก TBCSD ซึ่งเป็นองค์กรภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจำนวนกว่า 43 องค์กร อันครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เพื่อกำหนด Climate Action ให้ชัดเจน โดยการกำหนดเป้าหมาย มาตรการและกรอบกิจกรรมที่ภาคธุรกิจสามารถดำเนินการร่วมกันเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business) พร้อมทั้ง การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมกันขยายผลและผลักดันระดับนโยบายของประเทศ อันเป็นการแสดงออกถึงพลังจากการรวมตัวขององค์กรภาคธุรกิจไทยในการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต”

ภายในงานได้รับเกียรติจาก **คุณธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์** ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายและทิศทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตามกรอบยุทธศาสตร์ในการมุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำสู่ความยั่งยืน กล่าวว่า “สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายและทิศทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เช่น การบูรณาการ



ในระดับนโยบาย การจัดทำกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กลไกทางการเงินและการลงทุน การส่งเสริมตลาดคาร์บอนทั้งในและต่างประเทศ ความร่วมมือและการสนับสนุนจากต่างประเทศ ความท้าทายและโอกาสของภาคธุรกิจไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การธุรกิจที่ปล่อยคาร์บอนต่ำและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก **คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์** ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่ง TGO เป็นหนึ่งในองค์กรพันธมิตรของ TBCSD มาร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง **Climate Change: Impacts and Mitigation** กล่าวว่า “ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลก ส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นความจำเป็นที่เร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นเป้าหมายตามความตกลงปารีส โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมโลกที่มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านมาตรการรายสาขาต่าง ๆ เช่น พลังงาน กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ การจัดการของเสีย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 และ Net Zero GHG Emission ภายในปี ค.ศ. 2065”

และในช่วงการเสวนา เรื่อง หัวข้อ “**การยกระดับมาตรฐานขององค์กรธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในอนาคต**” ได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้งจากกลุ่มธุรกิจการเงิน และ กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อร่วมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานขององค์กรภาคธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในอนาคต อันเป็นการยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ดร.จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ VP ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในนามสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า “สมาคมธนาคารไทยตระหนักถึงความเร่งด่วนและความรุนแรงของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคำนึงถึงทั้งความเสี่ยงและโอกาสใหม่ ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสมาคมธนาคารไทย จึงได้มีการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี สมาคมธนาคารไทย เพื่อให้สอดคล้องไปกับนโยบายและหลักการแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืนในด้านอุตสาหกรรมภาคการเงินอย่างรับผิดชอบตามหลักของสมาคมธนาคารไทย ภายใต้กรอบการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างราบรื่นและทันเวลา ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจทั้งในภาคการธนาคาร ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน”

ดร. วิชัย ณรงค์ฉวีชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารกสิกรไทยดำเนินงานตามหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล หรือ ESG แต่ในด้านสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่สำคัญระดับโลก ธนาคารจึงได้ประกาศ Net Zero Commitment ขึ้น เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิจากการดำเนินงานของธนาคารเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งหน้าที่ของธนาคาร นอกจากต้องลดก๊าซเรือนกระจกที่ธนาคารปล่อยเองแล้ว ธนาคารยังต้องร่วมมือกับลูกค้าในพอร์ตโฟลิโอเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย โดยธนาคารเตรียมวงเงินสนับสนุนไม่น้อยกว่า 1 - 2 แสนล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมุ่งสู่ความเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและสร้างสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต ธนาคารมองว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย และธนาคารกสิกรไทยพร้อมที่จะสนับสนุนทางการเงิน ให้ความรู้ความเข้าใจ และชักชวนให้ทั้งระบบร่วมกันเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนด้วยกัน”



คุณเสถียร เลี้ยววาริณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “SCB มีความมุ่งมั่นสู่ Net Zero เพื่อร่วมจำกัดอุณหภูมิโลกให้เพิ่มไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) และส่งเสริมการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ SDGs โดยเตรียมบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้ง Scope 1, 2 และ 3 ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนสนับสนุนลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจ – สังคมคาร์บอนต่ำผ่านกลไกทางการเงินและการแบ่งปันความรู้ - ทักษะที่จำเป็น ขณะเดียวกัน เราพร้อมเชื่อมต่อ Ecosystem ผ่านการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ ผนึกกำลังความร่วมมือกับพันธมิตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า และการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการลดและการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากเรือนกระจก เพื่อให้ลูกค้าและทุกภาคส่วนสามารถรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนที่จะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อย ๆ”

คุณเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานสำคัญที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้ดำเนินการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ดังนั้น การดำเนินธุรกิจเพื่อนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ จึงนับเป็นความท้าทายและพันธกิจหลักของกลุ่มฯ ที่จะมุ่งมั่น ร่วมมือกัน เพื่อให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีสามารถอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน”

คุณประทรศน์ สุตะบุตร Circular Economy Director กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นส่วนประกอบในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น บรรจุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค ฉะนั้น ถ้าเราสามารถทำให้สินค้าของเราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากเท่าไร ก็จะช่วยให้อุตสาหกรรมอื่น ๆ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เหมือนกัน Dow สร้างนวัตกรรมที่ช่วยลดโลกร้อน เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล หรือ ซิลิโคนยาแนวที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน เราพร้อมร่วมมือกับ TBCSD เพื่อผลักดันประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2050”

ดร.ณัฐกร ไกรกุล ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงาน Decarbonization Center of Excellence บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “GC ยึดมั่นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี ค.ศ. 2050 ตามเจตนารมณ์ของข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ผ่าน 3 แนวทาง คือ Efficiency-driven / Portfolio-driven / Compensation-driven โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกกระบวนการ ปรับโครงสร้างธุรกิจระยะยาวสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ และการชดเชยคาร์บอนด้วยเทคโนโลยีและแนวทางธรรมชาติต่างๆ ทั้งนี้ GC พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน”

และท้ายสุดหลังจากจบงานในครั้งนี้ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จะดำเนินการสรุปผลข้อมูลภาพรวมของงานฯ เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานขององค์กรภาคธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในอนาคต เพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเดินทางขับเคลื่อนประเด็น Climate Change เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเทศไทยที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงาน TBCSD Climate Action “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)” # Season 3: กลุ่มพลังงานเชื้อเพลิง ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. และกลับมาพบกันอีกครั้งในการจัดงาน # Season 3 ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลประเด็นสำคัญในการนำเสนอของวิทยากร แต่ละท่านภายในงานฯ ได้โดยการ Scan QR Code ด้านล่างนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-503-3333 เบอร์ต่อ 212

